

# DirectAsia.com ปลื้ม เป็นเว็บไซต์ประกันภัยรายแรกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



กรุงเทพฯ -DirectAsia.com โบรกเกอร์ผู้นำด้านการซื้อประกันภัยรถยนต์ออนไลน์เผยแพร่เว็บไซต์ของ บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ หรือ DBD Verified ในประเภทธุรกิจประกันภัยรถยนต์ออนไลน์เป็นรายแรกในประเทศไทย



เครื่องหมาย DBD Verified ตอกย้ำความน่าเชื่อถือของ DirectAsia.com ประเทศไทยในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

DirectAsia.com ประเทศไทย ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี พ.ศ.2556 และล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย DBD Verified ซึ่งเป็นการรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเครื่องหมายรับรอง DBD Registered

ประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถใช้เครื่องหมาย DBD Verified บนเว็บไซต์ สิ่งพิมพ์และวัสดุอื่นๆ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ [www.DirectAsia.co.th](http://www.DirectAsia.co.th)

นายไมเคิล พาร์คเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไตเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

กล่าวว่า “การได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสิ่งที่ยืนยัน และตอกย้ำถึงความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ของแพลตฟอร์มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ DirectAsia.com ประเทศไทยได้อย่างมาก และยังช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการซื้อสินค้าประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเรา”

“พวกเราารู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นเว็บไซต์ประกันภัยรายแรกที่ผ่านการพิจารณาและได้รับเครื่องหมาย DBD Verified และสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า เราจะเดินหน้าต่อไปในการตอบสนองความไว้วางใจของลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศตั้งแต่การขอใบเสนอราคาจนถึงการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการเคลมประกันของลูกค้า” นายไมเคิล กล่าวเพิ่มเติม

นายวิชัย โกชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า “ธุรกิจ e-Commerce มีความสำคัญต่อโลกยุคดิจิทัล ภารกิจของกรมฯ นอกจากจะกระตุ้นและส่งเสริมให้ธุรกิจที่ใช้ e-Commerce ต้องพัฒนาให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้และสร้างธุรกิจให้เติบโตแล้วยังต้องมีความน่าเชื่อถือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการทางออนไลน์”

นับตั้งแต่ปี 2550 มีเว็บไซต์จำนวน 136 เว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง DBD Verified ซึ่งนับว่ายังไม่มากนัก เมื่อเทียบกับเว็บไซต์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์จำนวน 12,297 เว็บไซต์ ทั้งนี้ เนื่องจากเว็บไซต์ที่ขอรับเครื่องหมายรับรอง DBD Verified อาทิ เว็บไซต์ ของไต้หวัน เอเชีย ต้องสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และสามารถรักษามาตรฐานนั้นให้คงอยู่ เพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ

“เครื่องหมายรับรอง DBD Verified บนเว็บไซต์เป็นการการันตีความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูล ความปลอดภัยของระบบ การซื้อขายจากทางราชการแล้ว และหากมีปัญหาสามารถตรวจสอบตัวตน หรือสามารถประสานหน่วยงานเพื่อแจ้งปัญหาที่ได้รับเพื่อไกล่เกลี่ยยุติปัญหาได้โดยไม่มียุ่งยาก” นายวิชัยกล่าวเพิ่มเติม

กลุ่มธุรกิจ DirectAsia.com ประสบความสำเร็จในการบุกเบิกธุรกิจประกันภัยออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง และได้เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยดำเนินธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์ที่การันตีราคาดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย ผู้ขับขี่จะได้รับข้อมูล ใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรับความคุ้มครองได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งคอยให้ข้อมูลและความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ

“เราเน้นในเรื่องการให้บริการลูกค้า ช่องทางที่สะดวกและใช้เทคโนโลยีเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดตั้งแต่ขั้นตอนการขอใบเสนอราคาจนถึงขั้นตอนการเคลมเมื่อรถของลูกค้าเกิดอุบัติเหตุและเข้าซ่อม” นายไมเคิล กล่าวในตอนท้าย

